
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑๐  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันพุธที ่ ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชมุใหญ่  บริษัท  ทีโอท ี จ ากัด  (มหาชน) 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู ่ระเบียบวาระการประชุม   นายชวน  หลีกภัย  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์  และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ  ๑๗ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง  สมาชิกภาพของ  นางนาที  รัชกิจประการ  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย   สิ้นสุดลง  ดังนั้น  ปัจจุบัน 
จึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน  ๔๙๘  คน 

ที่ประชุมรับทราบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระกระทู้ถามสด  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสมุทรปราการ  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  ปัญหาผลกระทบกรณีกลุ่มชาวประมง
เรียกร้องขอความเป็นธรรมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การผ่อนปรนในการประกอบอาชีพ
ประมงพื้นบ้าน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรี
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชี 
รายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหาร – ต ารวจ  เพื่อกดดัน
ผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองอีก  ถาม  รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)   

(ส าเนา) 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเชียงใหม่  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การจัดซื้อเครื่องบินเจ็ทหรูของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  (สตช.)  ถาม  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)   

กระทู้ล าดับที่  ๒ – ๓  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  
ช้างมงคล)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  มาตรการในการแก้ปัญหาข้าราชการครู   
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั ้งที ่หนึ่ง)  วันพุธที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  พานไหว้ครู – ล้อการเมือง  เด็กคิดเองได้  
ผู้ใหญ่อย่ากลัว  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  
ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพุธที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ถาม  
นายกรัฐมนตรี   

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้ดังกล่าว  ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย   เรื่อง  การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัย    
ต าบลสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
วันพุธที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม  (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย  พ.ศ.  ....  ซึ่งเลื่อนมาจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง)  วันพุธที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ถาม  นายกรัฐมนตรี 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายสมคิด  เชื้อคง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุบลราชธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าและการพัฒนา
แหล่งน้ าในเขตต าบลหนองไฮ  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้ดังกล่าว  ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวแนน  บุณย์ธิดา  สมชัย  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดอุบลราชธานี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การก่อสร้างถนนและสะพานสาย
เลี่ยงเมืองในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๗. กระทู้ถาม  ของ  นางมนพร  เจริญศรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครพนม  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การขึ้นราคาน้ ามันปาล์ม  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร)  ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง   
ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันจันทร์ที่  ๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๒  ได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงาน  
ศาลยุติธรรม  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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จากนั ้น  ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  คือ  ร่างข้อบังคับ  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างพิจารณา
เสร็จแล้ว  โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน ากระบวนการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 

เมื ่อประธานกรรมาธิการได้แถลงหลักการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  
อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง   
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่   ๑  รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับฯ  ฉบับนี้  จากนั้น  
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๕๒  นาฬิกา 

 
 

(นายสรศักดิ์  เพียรเวช) 
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th 

http://www.parliament.go.th/


-  ๕  - 
 

สรุปผลการพิจารณาร่างข้อบังคับ 

รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน  ๑  ฉบับ  คือ 
- ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. .... 
 

*************************************** 

 


